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รายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำเดือน  

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖  
  วันพฤหัสบดีที ่๑๕ มิถุนายน 256๖  เวลา ๙.๐๐ น. เปน็ต้นไป 
ณ ห้องประชุมสิริโสธร อาคารทันตกรรมและแพทย์แผนไทย ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  

ที่ปรึกษาคณะทำงานที่เข้าประชุม 

 นายศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 นายกสิวัฒน์  ศรีประดิษฐ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
 นางสุนันทา ชนะวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 

คณะทำงาน/ผู้แทน 
๑) นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) 
๒) นายสมบัติ ทั่งทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ 
๓) นางรัตนา จันทร ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) 

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ/หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
๔) นางโสภา เวฬุตันติ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ/ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
๕) นายพิเชษฐ ไตรติลานันท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ/ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
๖) นางรุ่งรัตน์ ห้องทองคำ หัวหน้ากลุ่มงานกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 
7) นางพรนภา งามวงศ์น้อย เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป (แทน) 
8) นางสาวเกศรินทร์ พรมรักษ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
9) นางสาวพรสวรรค์ อิมามี เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ  

10) นางกรองทิพย์ เจริญบูลย์วิวัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ  
11) นางสาวอารียา เหล็กศิริ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ (แทน)  
12) นางวิภา อัครานนทสิทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
13) นางพิไลลักษณ์ ศรีประดิษฐ์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานควบคุมโรค 
๑๔) นางสาวอัญชลี สังข์เจริญ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 
15) นายอนนท์ เทวานาครี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ  
16) นางน้ำทิพย์ ธรรมชาติ เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (แทน) 
17) นางสุภาพร คุณเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มกฎหมาย  
18) นางศิริพร อาภัสรพรหม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ (แทน)  
19) นางอมรรัตน์ เกษมโชติพัฒน์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน กลุ่มงานสื่อสารองค์กร 
๒๐) นางวารุณี พาหะนิชย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักเลขานุการฯ 
๒๑) นางพิศมัย เมธีกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ  
22) นายอาณัติ ประดิษแจ้ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ  

 

/๒3) นางรัชนี... 
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คณะทำงาน/ผู้แทน (ต่อ) 

๒๓) นางรัชนี เพียรพิทักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
รพศ.พุทธโสธร 

๒๔) นางอุบลรัตน์ แสงเมฆ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ 
และแผนงานโครงการ รพศ.พุทธโสธร 

๒๕) นายนิคม เงินรัตน์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ สสอ.เมืองฯ 
๒๖) นายทรงยศ สงวนทรัพย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบงานแผนงาน 

สสอ.เมืองฯ 
๒๗) นายไพโรจน์ มะกล่ำดำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.คลองอุดมชลจร 

สสอ.เมืองฉะเชิงเทรา ผู้แทน รพ.สต. 
๒๘) นางสาวจันทนา สุขรัตน์อมรกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์  

และสารสนเทศทางการแพทย์ รพช.บางคล้า 
๒๙) นางสาวศุภร น้อยใจบุญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม  

รพช.บางคล้า 
๓๐) นายราเชนทร์ นพเกียรติ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ สสอ.บางคล้า 
๓๑) นางศภุลักษณ์ มิ่งไทยสงค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล 

รพช.บางน้ำเปรี้ยว 
๓๒) นายจักรวาล บุญช ู พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 

รพช.บางน้ำเปรี้ยว 
๓๓) นางสำราญ ศุภพิชน ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ สสอ.บางน้ำเปรี้ยว 
๓๔) นางสาวพิสมัย วงศ์จันทร์ติ๊บ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานแผนงาน สสอ.บางน้ำเปรี้ยว 
๓๕) นางสุนีย์ มะเล็ก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ผอก.สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ  

สสอ.บางน้ำเปรี้ยว ผู้แทน รพ.สต. 
๓๖) นางสุมลา พรหมมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล รพช.บางปะกง 
๓๗) นางเกศิริน เชื้อภักดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์  

และสารสนเทศทางการแพทย์ รพช.บางปะกง 
๓๘) นางอุษามาส จุลภักดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (รก.) หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ 

และองค์รวม รพช.บางปะกง 
๓๙) นางฐิติมา ทาวี เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ สสอ.บางปะกง  
๔๐) นายรัฐกรณ์ อินทะสร้อย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานแผนงาน สสอ.บางปะกง  
๔๑) นางสาวนราปภา วัฒนศิริ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.บางสมัคร ผู้แทน รพ.สต. 
๔๒) นางสุรีย์ สร้อยทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (รก.) หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล รพช.บ้านโพธิ์ 
๔๓) นางประภัสสร นิยม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ 

และสารสนเทศทางการแพทย์ รพช.บ้านโพธิ์ 
๔๔) นายชินกฤต ยะหัตตะ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ สสอ.บ้านโพธิ์ 
๔๕) นางสาวชยาภรณ์ เกิดขาว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบงานแผนงาน สสอ.บ้านโพธิ์ 
๔๖) นางอาภรณ์ สิงห์ชาดา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผอก.รพ.สต.คลองบ้านโพธิ์ ผู้แทน รพ.สต. 
47) นายอนันท์ บุญช่วย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผอก.รพ.สต.แหลมประดู่ ผู้แทน รพ.สต. 

 
/๔8) นางสาวจันทร์อัมพร 
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คณะทำงาน/ ผู้แทน (ต่อ) 
๔๘) นางสาวจันทร์อัมพร รุณดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (รก.) หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล  

รพช.พนมสารคาม 
๔๙) นางวีรานนัท์ ศิลประเสริฐ พยาบาลวชิาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ 

ทางการแพทย/์ หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม  
รพช.พนมสารคาม 

๕๐) นางสาวสุทธินี สังขันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์ 
รพ.พนมสารคาม 

๕๑) นายเอกชัย อรุณฉลาด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ สสอ.พนมสารคาม 
๕๒)  นางสาวนิรัชษรา ทองหวาน ผู้รับผิดชอบงานแผนงาน สสอ.พนมสารคาม ผู้รับผิดชอบงานแผนงาน  

สสอ.พนมสารคาม 
๕๓)  นายอาทร เดชา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผอก.รพ.สต.บ้านห้วยพลู สสอ.พนมสารคาม 

ผู้แทน รพ.สต. 
๕๔) นางณัฐวดี เจษฎาไพสิฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล รพช.ราชสาส์น 
๕๕) นางสาวขวัญใจ แจ่มจันทร์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ รพช.ราชสาส์น 
๕๖) นายสหรัฐ สุขสวัสดิ ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้างานยุทธศาสตร์ กลุ่มงานประกัน

สุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ รพช.ราชสาส์น 
๕๗) นางสาวกฤตยา ทิพวัน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ 

และองค์รวม รพ.ราชสาส์น 
๕๘) นายเสนาะ นพโสภณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ สสอ.ราชสาส์น 
๕๙) นางมนณัฐ บุญมาก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล  

รพช.สนามชัยเขต 
๖๐) นางสาวเล็ก แซ่เฮ้ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และ

สารสนเทศทางการแพทย์ รพช.สนามชัยเขต 
๖๑) นางสาวจตุรพร พัฒนยินดี 

 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ 
และองค์รวม รพช.สนามชัยเขต 

๖๒) นายธวัชชัย บุญศักดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ สสอ.สนามชัยเขต 
๖๓) นายภาณุวัฒน์ เปรมธนารักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบงานแผนงาน สสอ.สนามชัยเขต 
๖๔) นางสาวกมลกานต์ สุภตะ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านนา สสอ.สนามชัยเขต 

ผู้แทน รพ.สต. 
๖๕) นางอาภรณ์ วงษ์ภาษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล รพช.แปลงยาว 
๖๖) นายณัฐโชค เปรมธนารักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์  

และสารสนเทศทางการแพทย์ รพช.แปลงยาว 
๖๗) นางนิตยา แก้วลี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 

รพช.แปลงยาว 
๖๘) นายฉลาด บุญจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ สสอ.แปลงยาว 
69) นางสาวมาลัยรัตน์ จันทร์สวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบงานแผนงาน สสอ.แปลงยาว 
 

/70) นางสาวจิราพร... 
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คณะทำงาน/ ผู้แทน (ต่อ) 
๗๐) นางสาวจิราพร วัฒนภูมิ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบงานแผนงาน สสอ.แปลงยาว 
๗๑) นายสุวรรณศักดิ์ ชมชื่น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผอก.รพ.สต.แปลงยาว สสอ.แปลงยาว 

ผู้แทน รพ.สต. 
๗๒) นางสาวอรสา ปิ่นแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (รก.) หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล  

รพช.ท่าตะเกียบ 
๗๓) นางชนันธร เสียงล้ำ เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน หัวหน้างานประกันสุขภาพ กลุ่มงานประกัน

สุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ รพช.ท่าตะเกียบ 
๗๔) นางสาวธุสาวดี ชุนหชา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้างานยุทธศาสตร์ และแผนงานกลุ่มงานประกัน

สุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ รพช.ท่าตะเกียบ  
๗๕) นายสุรชาติ ดีรัศมี เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน หัวหน้างานสนับสนุนเครือข่ายบริการปฐมภูมิฯ  

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม รพช.ท่าตะเกียบ 
๗๖) นางสาวลำเพย แก้วยา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  หัวหน้างานคลินิกพิเศษ  กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ 

และองค์รวม รพช.ท่าตะเกียบ 
๗๗) นายไชยา นพโสภณ เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ สสอ.ท่าตะเกียบ 
๗๘) นางสาวมณีวรรณ ฤทธิกุล เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัตงิาน ผู้รบัผิดชอบงานแผนงาน สสอ.ท่าตะเกียบ 
๗๙) นายสุริยา เพ็งพานิช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผอก.รพ.สต.บ้านเทพประทาน 

สสอ.ท่าตะเกียบ ผู้แทน รพ.สต. 
๘๐) นางชิสาพัชร์ วงษ์จินดา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล  

รพช.คลองเขื่อน 
๘๑) นางสาวสุนันทา คงปัญญา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ รพช.คลองเขื่อน 
๘๒) นางสาวรวีวรรณ ยิ้มเนียม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ สสอ.คลองเขื่อน 
83) นางสาวมณีรัตน์ อินทโชติ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบงานแผนงาน สสอ.คลองเขื่อน 
84) นายอนุชา รักษ์เจริญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผอก.รพ.สต.คลองเขื่อน ม.๓ 

สสอ.คลองเขื่อน ผู้แทน รพ.สต. 
   

ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม 
1) นายเดชชัย สินเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
๒) นางวันดี ทับทิมทอง หัวหน้าสำนักเลขานุการ นพ.สสจ.ฉะเชิงเทรา  
๓) นายชาญศักดิ์ เจียมวงศากุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 
๔) นางสาวพรพิมล ขันชูสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 
๕) นางสาวเพ็ญนภา ซันเฮม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 
๖) นางสาวนิษฐา สุกใส เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 
๗) นายสันติชาติ ไชยฤทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
๘) นางสาวปาริชาติ พงศ์พิมล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
๙) นางสาวภคินี รัตนบวร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ 

๑๐) นางสาววริศรา คงนิ่ม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 
๑1) นางพรพรรณ เกิดแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

  / 12) นางพุทธรักษ.์.. 
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ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม 
๑2) นางพุทธรักษ์  ภิรมย์ไชย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
13) นางสาวอุมาพร โสมสุขสวัสดิ ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
๑๔) นางสาวสุวรรณา เกรียงไกรศักดา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
๑๕) นายวีระวัฒน์  เพ็ญดา นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
๑๖) ว่าที่ ร.ต.หญิง จิณปภา ปิจคำ นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 
๑๗) นางสาววจิรา จิตราวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
๑๘) นายณัฐพล อัครานนทสิทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บางขวัญ สสอ.เมืองฯ 
19) นางเสาวณา เมรสนัด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพช.แปลงยาว 
๒0) นางสาววิรัช จ๋ายเจริญ  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพช.ท่าตะเกียบ 

คณะทำงานที่ไม่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดราชการ  
๑) นางจิราภรณ์ ฉลานุวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล รพศ.พุทธโสธร 
๒) นางศิริพร เจริญพร พยาบาลวชิาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล รพ.บางคล้า 
๓) นายธวัชชัย เณรศิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานแผนงาน สสอ.บางคล้า 
๔) นายนฤพนธ์ จินดาวัลย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผอก.รพ.สต.เสม็ดใต ้ผู้แทน รพ.สต. 

สสอ.บางคล้า 
 ๕) นางซาฟียะห์ มูลทรัพย ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมิและองค์รวม 

รพช.บางน้ำเปรี้ยว 
๖) นางกินรี ลิ้มเฮาะสูน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม  

รพช.บ้านโพธิ์ 
๗) นางสาวบำรุง วงศ์หิรัญ เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 

รพช.พนมสารคาม 
๘) นางนภาพร เนรภูศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานแผนงาน สสอ.ราชสาส์น 

๙) นายอนุสรณ์ พุทธนิยม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บางคา สสอ.ราชสาส์น 

๑๐) นางสมปรารถนา ทิพกานนท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ และองค์รวม 
รพช.คลองเขื่อน 

 

ประธานการประชุม  นายศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. 

วาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจง้ท่ีประชุมทราบ 
  ประธาน : เปิดการประชุม ไดใ้ห้คำปรึกษาและมอบนโยบายในการดำเนินงานใช้พลังงานสะอาด ในที่
ประชุม ประเด็นการติดต้ัง Solar Cell  ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ที่นโยบายกำหนดให้ติดตั้งขนาด 10 KVA 
โดยก่อนจะติดตั้ง ให้คำนวณปริมาณที่ใช้ไฟของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด้วย เพราะถ้าติดตั้งในขนาดที่สูงเกินไป 
อาจจะไม่เป็นประโยชน์และสิ้นเปลืองงบประมาณ โดยถ้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสียค่าไฟประมาณ ๒,๐๐๐-
๓,๐๐๐ บาท/เดือน อาจติดตั้งขนาดประมาณ ๕ KVA โดยใช้งบประมาณท่ีโรงพยาบาลโอนให้สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอในลักษณะเงินบำรุง ทดแทนงบค่าเสื่อมที่ สปชส.โอนให้โรงพยาบาลไปแล้ว  
มติที่ประชุม รับทราบ 

/ วาระท่ี 2 ... 
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วาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
รายงานการประชุม จำนวน  ๑๙  หน้า รายละเอียดตามไฟล์ที่นำเสนอในที่ประชุม 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
               ไม่มี 
 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
      ไม่มี 

วาระท่ี ๕ เรื่องเสนอประชุมเพื่อทราบ 
 ๕.๑  การสมัครเป็น ยุวอาสาสมัครสาธารณสุข (ยุว อสม.)  
 นางอมรรัตน์ เกษมโชติพัฒน์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  : นำเสนอการสมัครเป็น ยุวอาสา
สมัครสาธารณสุข (ยุว อสม.) โดยดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณท่ีผ่านมา ในความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการ 
กับกองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข และจากการประชุมการดำเนินงานด้านสุขศึกษาครั้งที่ผ่านมา ยอดจำนวน
ของยุวอาสาสมัครสาธารณสุข (ยุว อสม.) ยังน้อยกว่าจังหวัดอื่น ๆ ในเขตสุขภาพที่ ๖ จึงขอความร่วมมือมือจาก
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของทุกอำเภอประสานกับคุณครูในพื้นที่เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสมัครเป็ น ยุวอาสาสมัคร
สาธารณสุข (ยุว อสม.)  เพ่ือเป็นแกนนำด้านสุขภาพในการดูแลเพื่อน ๆ ในโรงเรียน และยังสามารถนำผลการสมัคร
ยุวอาสาสมัครสาธารณสุข (ยุว อสม.) ลงใน Portfolio หรือแฟ้มสะสมงานเพื ่อสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษาได้ 
 ขออนุญาต นำเสนออีกหนึ่งเรื่อง คือ การคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้แจ้งหนังสือไปเพื่อเชิญชวนสมัครเพื่อคัดเลือก ฯ และมีอำเภอบางน้ำเปรี้ ยว ได้
สมัครขึ้นมาเพ่ือประเมินหมู่บ้านต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๕.๒  การดำเนินงาน “ร้อยละของเด็กอายุ ๖-๑๔ ปี สูงดีสมส่วน” 
 นางสาวสุวรรณา เกรียงไกรศักดา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน : นำเสนอการติดตามในประเด็น 
“ร้อยละของเด็กอายุ ๖-๑๔ ปี สูงดีสมส่วน” โดยมีการติดตามและแผนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดตามไฟล์นำเสนอ ดังนี้ 

 
/ ภาพ ตัวชี้วัด ... 
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และผลการดำเนินงานที่แยกเป็นระดับอำเภอเป็นดังนี้ 

 
 

 นางวิภา อัครานนทสิทธิ์  : ขอเพิ่มเติมข้อมูลเรื่องร้อยละของเด็กอายุ ๖-๑๔ ปี สูงดีสมส่วน ข้อมูลของ
จังหวัดฉะเชิงเทราตอนนี้ยังไม่ผ่านเกณฑ์ แต่ตอนนี้โรงเรียนเริ่มเปิดเทอมและคุณครูมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
แล้วแต่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลเข้าระบบของเรา โดยขอให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนำข้อมูลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงจาก
คุณครูมาเข้าระบบ HDC เพ่ือจะได้ทันการตรวจราชการรอบที่ ๒ ที่จะมีในเดือนกรกฎาคมนี้  
 รองฯโสภา เวฬุตันติ : การประเมินสูงดีสมส่วนให้ดูที่ใครเป็นคนวัดคือครูหรือนักเรียนเป็นคนวัด รวมถึง
เครื่องมือที่วัดได้มาตรฐานหรือไม่  ถ้าวิธีการและเครื่องมือได้มาตรฐานแล้วจะต้องดำเนินการวางแผนแก้ไขเด็กที่ตก
เกณฑ์ในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคล 
 ประธาน : ในเรื่องของโภชนาการเราดำเนินการมานานแล้ว แต่ยังพบปัญหาเด็กตกเกณฑ์ในด้านต่าง ๆ 
ดังนั้นจะต้องช่วยกันดูแล ส่งเสริมด้านโภชนาการให้เด็กมีส่วนสูงและนำหนักตัวให้ได้มาตรฐาน 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๕.๓  ความก้าวหน้าการดำเนินงาน กลุ่มเด็กปฐมวัย (พัฒนาการเด็กปฐมวัยและสูงดีสมส่วน 0-5 ปี) 
 นางพุทธรักษ์ ภิรมย์ไชย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ : นำเสนอการติดตามเด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการและสูงดีสมส่วน โดยผลการดำเนินงานเป็นดังนี้ 

/ ภาพ การส่งเสริม... 
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ร้อยละของเด็ก ๙, ๑๘, ๓๐, ๔๒ และ  ๖๐ เดือน มีพัฒนาการสมวัย 

 
 
ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 

 
 

/ ประธาน : เรื่อง... 
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ประธาน : เรื่องพัฒนาการสมวัยเป็นเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการอยู่ เบื้องต้นอำเภอที่ประเมิน
พัฒนาการ DSPM แล้วสงสัยล่าช้าไม่ถึงร้อยละ ๒๐ ให้ไปประชุมในหน่วยงานหรือประชุมวิชาการเกี่ยวกับการคัด
กรองพัฒนาการ เพราะในเชิงสถิติจะพบเด็กที่พัฒนาการล่าช้ามากกว่าร้อยละ ๒๐ แล้วเด็กที่ ไม่ผ่านเกณฑ์เป็นใคร
บ้างแล้วต้องรีบนำเด็กไปกระตุ้นพัฒนาการ รวมถึงการขับเคลื่อนตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน 

นางสำราญ ศุภพิชน์ : ตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน มีต้นแบบที่ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ และมี
การดำเนินการทั้งหมด ๕ ตำบล มีการดำเนินการในรูปแบบของ CUP มีการดำเนินการตามนโยบาย MCH บอร์ด
ของอำเภอบางน้ำเปรี้ยว การดำเนินการโรงเรียนพ่อแม่ ดูในเรื่องพัฒนาการ ดูในชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โดยดำเนินการตามกระบวนการ และในปี ๒๕๖๖ ตำบลหมอนทองผ่านเกณฑ์ตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๕.๔ การติดตามการเบิกจ่ายงบปฐมภูมิ 
 นางสาวอารียา เหล็กศิริ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  : นำเสนอการติดตามการสนับสนุน
งบประมาณการพัฒนางานปฐมภูมิ สำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 33 ทีม ดังนี้ 
 

 
 

 
/ ภาพ การสนับสนุน ... 
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และขอให้หน่วยบริการทุกแห่งประเมินตนเองในระบบ GIS Health ให้ครบทุกหน่วยบริการ ภายในวันที่ 30 
มิถุนายน 2566 

  ประธาน : ขอให้อำเภอที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ได้เบิก รีบเบิกงบประมาณเข้ามา
เนื่องจากเป็นงบดำเนินงาน สามารถใช้จ่ายตามแผนฯ ที่กำหนดไว้ หรือนำไปซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินการจะทำให้เบิกจ่ายได้เร็วขึ้น 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๕.๕ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด 
 นางสาวอัญชลี  สังข์เจริญ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ : นำเสนอการติดตามผลการดำเนินงานด้าน
การคัดกรองสุขภาพจิตในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ และผู้สูงอายุ โดยมีการประเมิน 2Q ๙Q และ ๘Q 
ตามไฟล์นำเสนอในที่ประชุม  
  อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

 
 

 นายกสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ นายแพทย์เชี ่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) : นอกจากประเมินใน ๓ 
กลุ่มเป้าหมายนี้แล้วเราควรคัดกรองเจ้าหน้าที่หรือเพื่อนร่วมงานเราด้วย เพราะถ้าทำแต่บุคคลอื่นจนลืมเพื่อนหรือ
ผู้ร่วมงานเราเองบางครั้งเจ้าหน้าที่เราเครียด ๆ อาจทำให้มีเรื่องหรือปัญหาขึ้นได้ 

/ ประธาน : การคัด... 



11  

 ประธาน : การคัดกรอง ๒Q มีคำถามอยู่ ๒ คำถาม คือ เบื่อหรือไม่ กับ เศร้าหรือไม่   ถ้าประเมิน ๒Q แล้ว
ผิดปกติจะต้องดำเนินการ ๙Q ต่อ  ก็อยากจะฝากพ้ืนที่ ที่ยังมีผลงานเป็นศูนย์หรือผลงานน้อย ส่วนใหญ่จะทำ ๒Q 
แล้ว ไม่ได้ดำเนินงาน ๙Q ต่อ โดยเฉพาะอำเภอที่มีอัตราการฆ่าตัวตายมาก ๆ  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๕.๖ การประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน ThaiD 
 นายอาณัติ  ประดิษแจ้ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ : นำเสนอการสมัครใช้งานแอปพลิเคชัน 
ThaiD โดยมีชื่อเรียกว่า ไทยดี ซึ่งเป็นแอปพลิเคชัน ที่ดำเนินการโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยเพ่ือเป็น
การยืนยันตัวบุคคลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ทุกคนมี ดิจิทัลไอดี  และใช้ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
โดยสามารถสมัครได้ด้วยตนเองตามรายละเอียดดังนี้ 

 
 

 
 

/ รองฯ ชาญเลขา ... 
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  รองฯ ชาญเลขา กุลละวณิชย์ : เรื ่อง ไทยดี นี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่          
ทุกหน่วยงาน รวมทั้งอสม.ทุกท่าน ลงทะเบียนระบบไทยดี ซึ่งได้แจ้งในการประชุมคณะกรรมการวางแผนและ
ประเมินผลแล้ว 
  ประธาน : แอป ไทยดี สามารถแทนบัตรประชาชนได้ ในด้านหน้าก็มีรูปบัตรประจำตัวประชาชนของ
ตนเอง เรื่องความปลอดภัยของข้อมูล เมื่อโทรศัพท์หาย ผู้เก็บได้ก็ไม่สามารถเปิดแอปขึ้นมาใช้งานได้เนื่องจากจะมี
รหัสก่อนเข้า ส่วนเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยด้านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ก็ไม่น่ามีปัญหาเนื่องจากดำเนินการโดย
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยซึ่งดูแลเรื่องข้อมูลทะเบียนบุคคลอยู่แล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๕.๗ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
 นางพิไลลักษณ์ ศรีประดิษฐ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ : นำเสนอผลการดำเนินงานของกลุ่มงาน
ควบคุมโรคติดต่อ ตามรายละเอียดในไฟล์นำเสนอ  
 

ผลการดำเนินงานที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่คือไข้เลือดออก 

 
 
ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน 

 
/ และอัตราการตรวจ … 
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และอัตราการตรวจคัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิส 

;  
  นายกสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) : การค้นหาวัณโรคยังคงเป็น
ปัญหาในการดำเนินการอยู่เนื่องจาก เป้าหมายคัดกรองเราต้องหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงได้ 1,000 กว่าราย แต่ตอนนี้เรา
ได้ประมาณ ๖๐๐ ราย ซึ่งแสดงว่าเรายังค้นหาไม่ได้ตามเป้าหมาย 
 ประธาน : ผู้รับผิดชอบงานช่วยติดตามพื้นที่ ด้วยว่าดำเนินการเป็นอย่างไรบ้าง สำหรับเรื่องวัณโรคเรามี
เป้าหมายคัดกรองในช่วงแรกชัดเจนแล้ว คือกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเป้าหมาย ส่วนในกลุ่มเป้าหมายถัดไปคือประชาชน
ทั่วไป เมื่อเราได้รถเอ็กซ์เรย์มาแล้วน่าจะทำงานได้สะดวกขึ้น โดย ๒ โครงการที่เป็นเป้าหมายการดำเนินการด้าน
สาธารณสุขของจังหวัด คือการคัดกรองค้นหาวัณโรค และการดำเนินงานในเรื่อง NCD 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
วาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
๖.๑ เรื่องจากรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
  นายกสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) : เนื่องด้วยในระหว่างวันที่ 4-๖
กรกฎาคม ๒๕๖๖ จะมีการตรวจราชการในรอบที่ ๒ ดังนั้นข้อมูลตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่ดำเนินการบางตัวผ่านตั้งแต่การ
ตรวจราชการรอบที่ ๑ แล้ว บางตัวยังไม่ผ่านซึ่งควรจะผ่านดำเนินการเสร็จในช่วงการตรวจราชการรอบที่ ๒ ขอให้
เร่งรัดการดำเนินงานก่อนที่จะมีการตรวจราชการด้วย  

เรื่องที ่ ๒ ได้ร ับแจ้งมาว่า โรงพยาบาลขลุง จังหวัดจันทบุรี ทำ Home ward แล้ว Claim เงินเข้า
โรงพยาบาล ๑.๕ ล้าน ตอนนี้จะขอดูรายละเอียดว่าเขาดำเนินการอย่างไร 

เรื่องท่ี ๓ การประเมินบุคคลเพ่ือเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้นในระดับชำนาญการพิเศษ ก่อนดำเนินการทำวิชาการ
จะต้องผ่านคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยด้วย ให้มาปรึกษาแนวทางกับคณะกรรมการฯ ด้วยว่าจะดำเนินการอย่างไร 
ดังนั้นผู้ที่คาดหมายว่าจะได้เลื่อนขอให้คำนวนระยะเวลาในการทำงานวิชาการและส่งเอกสารให้ถูกต้อง เพ่ือจะได้ไม่
เสียสิทธิ 
 รองฯ ชาญเลขา กุลละวณิชย์ : ข้อสั่งการจากศาลากลางจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นในเรื่องการ
ดูแลประชาชนในกลุ่มเปราะบางหรือด้อยโอกาส ขอให้เราดูแลประชาชนตามหน้าที่และเต็มความสามารถ อย่าให้ผู้
ที่มีประชาชนไปร้องเรียนสื่อเพ่ือขอความช่วยเหลือ โดยท่านมีนโยบายในการทำงานว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง   

 
/ เรื่องท่ี 2 ขณะนี้... 
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  เรื่องที่ ๒ ขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วกระทรวงสาธารณสุขให้เตรียมแผนฯ ด้านอุทกภัยและสาธารณภัย และ
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อและกลุ่มงานสื่อสารองค์กร ได้เตรียมสื่อเรื่องไข้เลือดออกที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ในช่วงฤดูฝนที่ได้ส่งใน Line คณะทำงานไปแล้ว  
  เรื่องท่ี ๓ ในวันที่ ๕ ธันวาคม นี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี จะเสร็จมาเปิดงานวันดินโลกที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนม
สารคาม ก็จะมีการเตรียมประชุมเพ่ือเตรียมการรับเสด็จ 
  เรื่องท่ี ๔ กาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกเพ่ือฉีดให้กับเด็กวัยเรียนที่อยู่นอก
ระบบการศึกษา นายอำเภอจะประสานกับสาธารณสุขอำเภอเพื่อสำรวจกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการแต่ละ
อำเภอ 
  เรื่องที่ ๕ ไทยดี ซึ่งดำเนินการประชุมไปแล้วตามวาระ ท่านผู้ว่าฯ ท่านเน้นว่าไทยดีเป็นระบบยืนยันตวัตน
ช่วยในการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ สามารถดำเนินการได้ทุกหน่วย  
  เรื่องท่ี ๖ แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มีคุณสมบัติครบที่จะประเมินสู่ระดับชำนาญการแล้วแต่ยังไม่ได้
ดำเนินการ ตอนนี้ข้าราชการที่ได้บรรจุรอบโควิดได้ส่งเอกสารวิชาการแล้ว ระวังจะตามหลังข้าราชการรุ่นน้อง 
ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติตัวเองแล้วส่งประเมินตามระเบียบขั้นตอนด้วย 
 

  รองฯ สมบัติ  ทั่งทอง : ขอติดตามงานตามรายละเอียดดังนี้ 
  เรื ่องที่ ๑ งบค่าเสื่อมปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการแล้วร้อยละ ๙๗.๒๔ ยังขาดอยู่ ๓ แห่ง คือ          
รพ.บางน้ำเปรี้ยว รพ.สนามชัยเขต  และ รพ.บางปะกง แต่ไม่น่าห่วงซึ่งได้ผู้รับจ้างหมดแล้ว 
 เรื่องที่ ๒ งบค่าเสื่อมปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สปสช.ได้ดำเนินการโอนงบประมาณให้หมดแล้ว ตอนนี้ บาง
แห่งยังมีบางโรงพยาบาลมีสีแดงอยู่ในระบบติดตามงบลงทุน ซ่ึงสีแดงคือยังไม่ได้ดำเนินการเลย ควรจะเป็นสีส้มหรือ
สีเหลือง คือสีส้มหมายถึงประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว สีเหลืองหมายถึงอยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดย 
๓ แห่งที่มีสีแดงคือ รพ.บางน้ำเปรี้ยว รพ.แปลงยาว และ รพ.ท่าตะเกียบ ประสานโดยตรงกับผู้รับผิดชอบแล้ว 
 เรื่องที่ ๓ การดำเนินงานติดตั้ง Solar Cell จากที่ประชุมกับกระทรวงฯ ทางระบบ Conference ได้มอบ
นโยบายมาโดย สสจ. สสอ. รพศ. และ รพช. ดำเนินการหาผู้รับจ้างให้ได้ภายใน ก.ย.๒๕๖๖ และดำเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน ธ.ค.๒๕๖๖ ก็ฝากผู้รับผิดชอบดำเนินการด้วย  ส่วนในปี ๒๕๖๗ จะเป็นเรื่อง หลอดไฟ LED และรถ
Referพลังงานไฟฟ้า 
 เรื่องท่ี ๔ การเบิกเงินค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ให้เบิกจ่ายโดยเร็วและได้ตามสิทธิที่ได้รับ 
 เรื่องท่ี ๕ ประชาสัมพันธ์ การจัดงาน เดินวิ่งปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๙ ของศิริราช จะดำเนินการในวันที่   
๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตรงกับวันอาทิตย์ ออกพรรษาพอดี  โดยในปีนี้จัดกิจกรรมที่สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติฯ 
บริเวณหน้าวัดโสธรฯ ในปีนี้ไม่มีกิจกรรมปั่นจักรยาน มีแต่กิจกรรม เดิน ๕ กิโลเมตร กับ วิ่ง ๑๐ กิโลเมตร ซึ่งมีการ
ประชุมคณะทำงานไปแล้วหนึ่งครั้ง 
 เรื่องที่ ๖ จากการตรวจสอบภายในฝากเน้นย้ำเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง โดย ผอ.รพ.สต.มีอำนาจแต่ในเรื่อง
จ่ายเงินบำรุงซึ่งถูกมอบอำนาจมาจากปลัดกระทรวงฯ  แต่อำนาจในการก่อหนี้  ผู้ว่าราชจังหวัด มอบอำนาจมาแค่
สาธารณสุขอำเภอ ดังนั้นขอให้ระมัดระวังในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างด้วย  
 

 รองฯ พิเชษฐ ไตรติลานันท์ : รพ.สต.บางตลาด ที่เสนอของบในการซ่อมรั้วหรือตัวอาคาร ตอนตรวจ
ราชการรอบที่ ๑ ที่ท่านสาธารณสุขนิเทศไปตรวจเยี ่ยม ขอให้ดำเนินการโดยประสานใช้งบของโรงพยาบาล               
คลองเขื่อนไปก่อน แล้วปีงบประมาณ 2567 เขตสุขภาพจะส่งงบประมาณมาชดเชยให้ 
 

/ เรื่องท่ี 2 ตอนนี้ ... 
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  เรื่องที่ ๒ ตอนนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ได้รับโอนเงินการดำเนินงาน เรื่องการดำเนินงานคัดกรองวัณโรค  
และคัดกรองเบาหวานความดัน โดย สปสช.ให้รายงานผลการดำเนินงานในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ แต่กลุ่มงาน
ประกันสุขภาพขอรายงาน ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ในเบื้องต้นก่อน เพ่ือตรวจสอบและรายงาน สปสช.ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๖.๒ เรื่องจากกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ไม่มี 
 

๖.๓ เรื่องจากโรงพยาบาล (หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล/หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์/หัวหน้ากลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมิและองคร์วม) 
 ไม่มี 
 

๖.๔ เรื่องจากผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ และผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
 นายเอกชัย อรุณฉลาด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  : จากการประชุมหารือในกลุ่มผู้ช่วย
สาธารณสุขอำเภอ นักวิชาการและตัวแทน รพ.สต.ในแต่ละอำเภอมีเรื่องที่จะนำเสนอในที่ประชุมใหญ่จำนวน       
๓ เรื่อง ขอให้คุณรวีวรรณ ยิ้มเนียม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอคลองเขื่อน นำเสนอในที่ประชุม 

นางสาวรววีรรณ ยิ้มเนียม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน : มีเรื่องที่หารือในที่ประชุม ๓ เรื่องคือ 
เรื่องที่ ๑ การบันทึกข้อมูลในระบบ NonHR เรื่องใบประกอบวิชาชีพ ซึ่งได้ท่านหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร

ทรัพยากรบุคคลรับจะประสานในการดำเนินการให้   
เรื่องท่ี ๒ การดำเนินงานติดตั้ง Solar Cell ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ซ่ึงท่านนายแพทย์สาธารณสุข

จังหวัด และรองฯ สมบัติ ทั่งทอง ได้ให้แนวทางในการดำเนินงานไปแล้ว  
เรื่องที่ ๓ ในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ รพ.สต. ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปอยากให้กลุ่มงาน

บริหารฯ สสจ.จัดอบรมให้ความรู้ในการทำงานเพ่ือให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 

ประธาน : เนื่องการช่วงนี้มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสถานที่เอกชน /คลินิก เกี่ยวกับการ
โฆษณาและมาตรฐานวิชาชีพ ขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ   รวมถึงการร้องเรียน
ในเรื่องต่าง ๆ ในสถานบริการของรัฐ เรื่องการพูดจา กริยาท่าทางกับผู้รับบริการ ขอให้ปฏิบัติให้สุภาพเรียบร้อย  
ลดปัญหาเรื่องการร้องเรียนต่าง ๆ 

เรื่องที่ ๒ ขณะนี้หน่วยงานมีคณะกรรมการค่าตอบแทนซึ่งมีการประชุมในทุกๆ เดือน ผู้ที่มีปัญหาเรื่อง
ค่าตอบแทนขอให้นำข้อมูลมาปรึกษาหรือนำเสนอคณะกรรมการฯ ดังกล่าว เพ่ือให้คณะกรรมการที่มีอำนาจหน้าที่     
ที่ถูกต้องได้พิจารณาแก้ปัญหาให้กับท่าน ไม่ควรนำไปพูดคุยในที่ที ่ไม่เกี ่ยวข้อง รวมทั้งเรื ่องอื่น ๆ ในปัจจุบัน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีคณะกรรมการด้านต่าง ๆ เพ่ือแก้ปัญหาให้เจ้าหน้าที่ของเราอยู่แล้ว ขอให้นำเรื่องที่มี
ปัญหาเข้าหารือในคณะกรรมการที่แต่งตั้ง และรับผิดชอบเรื่องปัญหานั้น ๆ จะได้ช่วยเราในการแก้ปัญหานั้นด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น 

 
               (นางสาวนิษฐา  สุกใส)                                            (นางรุ่งรัตน์ ห้องทองคำ) 
             เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน                               นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
              ผู้สรุปรายงานการประชุม                                         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


